

ราชพฤกษ์



สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 487 ปีการศึกษา 2561 ประจำวันที่ 1-31 มีนาคม 2562

<http://www.bru.ac.th>

มรภ.บุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 “พนมรุ้งเกมส์”



มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลณี จุโทปะมา รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกีฬา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41
“พนมรุ้งเกมส์” ภายใต้ปรัชญาการแข่งขัน “กีฬา สามัคคี มิตรไมตรีเหนือ
ชัยชนะ” โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ วุฒิกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 4-10 มีนาคม 2562 มีผู้
ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้ง 11 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนกว่า 5,000 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในการให้นักศึกษาได้รับการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย
และการแข่งขันกีฬาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง และเพื่อส่งเสริม
การทำงานเป็นทีม การให้ความร่วมมือ ความสามัคคี ปรองคอง ความมี
น้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยกิจกรรมทั้ง 7 วัน เป็นการร่วมกันแข่งขันกีฬาทั้งหมด 19 ชนิด
กีฬา ประกอบด้วย กรีฑา บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอลชายหาด แอสน์บอล แบดมินตัน ลอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส
เซปักตะกร้อ เปตอง ยูโด เทควันโด หมากกระดาน ฝึกสาธิต มวยไทยสมัคร
เล่น มวยสากลสมัครเล่น คอร์ทบอล(กีฬาสาธิต) การประกวดทักษะคนตรี
และการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน



สารภักัษาราชการแทน อธิการบดี

รศ.มาลีนี จุฑาปะมา

ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน



หลังจากมีพิธีปิดงาน “มหกรรมวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็เป็นเจ้าภาพจัดงานสำคัญในเดือนมีนาคมอีก 2 งาน คือ งานกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 5 – 10 มีนาคม 2562 และงานกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2562

งานกีฬาทั้งสองใช้ชื่อ “พนมรุ้งเกมส์” เพราะปราสาทเขาพนมรุ้งถือเป็นเอกลักษณ์และสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วน MASCOT หรือสัญลักษณ์นำโชค คือ “กุ่มฝอย” ซึ่งกรมประมงประกาศให้เป็นสัตว์น้ำประจำจังหวัดบุรีรัมย์ งานกีฬาครั้งนี้กุ่มฝอยเพศเมียชื่อ “น้องฝ้ายคำ” และกุ่มฝอยเพศผู้ ชื่อ “พี่คำคุณ”

“กีฬา สามัคคี มิตรไมตรี เหนือชัยชนะ” คือคำขวัญของการแข่งขันกีฬาทั้งสองงาน เพราะ การสืบสานการดำเนินงานแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงครั้งที่ 41 และการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาจนถึงครั้งที่ 50 ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันความมีน้ำใจไมตรีที่มีต่อกัน โดยมีการกีฬาเป็นสื่อสัมพันธ์ที่งดงาม ดังนั้น จึงตระหนักว่าความสามัคคี ความมีมิตรไมตรีต่อกันนั้นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ และบัดนี้งานทั้งสองงานได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกท่านทุกฝ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทั้งในฐานะเจ้าภาพ ในฐานะกรรมการ และในฐานะนักศึกษา ตีฉันทองขอบคุนทุกท่าน ทุกส่วน ฝ่ายด้วยความประทับใจอย่างยิ่ง

วันที่ 9 มีนาคม 2562 เป็นวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา (ชื่อเขียนปฏิบัติ) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายวิชาการและสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรของทุกคณะ ทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

วันที่ 25 มีนาคม 2562 สมภาการพยาบาลได้เดินทางมาตรวจประเมินคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งผ่านการประเมินเป็นที่เรียบร้อย ปีการศึกษาใหม่นี้ คณะพยาบาลศาสตร์ก็จะผลิตนักศึกษายาบาล รุ่นที่ 2 อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ร่วมแรงร่วมใจเพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

(รองศาสตราจารย์มาลีนี จุฑาปะมา)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4



สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.ดุสิต อุทิศสุนทร หัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ จัดโครงการแสดงผลงานนิทรรศการผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมานี้ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ชนมพรรษา (อาคาร 18) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้มีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานทางด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ นำไปพัฒนาและต่อยอดความรู้ในงานวิจัยในอนาคต ตลอดจนเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยผลงานของนักศึกษาเน้นการบูรณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

วิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตอบสนองต่อชุมชนท้องถิ่น และนำมาจัดแสดงจำนวนกว่า 19 ผลงาน อาทิ เครื่องกะเทาะเปลือกถั่วลิสง เครื่องทำน้ำตาลอ้อยกึ่งอัตโนมัติ เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด เครื่องสับฟาง 2 แบบ เครื่องคั่วข้าวเม่า ชุดสาริระบบควบคุมความชื้นด้วยระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ชุดสาริระบบควบคุมน้ำด้วย PLC ต้นแบบการเก็บพลังงานไฟฟ้าจากเซรามิกส์เพียโซอิเล็กทริก เครื่องขยายข้าวสารกึ่งอัตโนมัติ เครื่องคัดแยกเกรดข้าวสารอัตโนมัติ เครื่องรับซื้อขวดพลาสติกและกระป๋องอัตโนมัติ การศึกษาการทำงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบไอน้ำ เครื่องสลัดน้ำมันเครื่อง ปลุกผักไฮโดรโปนิกส์โรงเรือนแบบปิดควบคุมด้วยระบบ IOT เครื่องลดความชื้นข้าวแบบตะแกรงหมุน เครื่องหั่นตะไคร้กึ่งอัตโนมัติ เครื่องล้างถังน้ำดื่ม 20 ลิตร แบบอัตโนมัติ เครื่องสไลด์กล้วยและเครื่องล้างและคัดมะนาว เป็นต้น



คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน “เนรมิตห้องเรียนใหม่ ให้เด็กตาจาง”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ปิติวรรณ ฝ่ายโคกสูง อ.วณิชชา แผลงรักษา อ.กิตติคุณ บุญเกตุ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จัดโครงการคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกค่าย

อาสาพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน และโรงเรียน “เนรมิตห้องเรียนใหม่ ให้เด็กตาจาง” ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนตาจางพิทยาสรรค์ ตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 60 คน สร้างจิตสำนึกในการรับใช้สังคม และรู้จักการช่วยเหลือส่วนรวมแก่นักศึกษา ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษา

วช. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5 เยี่ยมชมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของ บรภ.บุรีรัมย์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยกลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 โดยเดินทางเข้าเยี่ยมชมในพื้นที่วิจัย ได้แก่ บ้านนาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ วัฒนบรคองคา อ.พุทไธสง หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมชุมชนสายยาว และบ้านโคกเมือง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัย 11 โครงการ คือ โครงการผ้าพันคอไหมมัดหมี่ลายจำหลักจากปราสาทขอม พัฒนาสู่สินค้า ECO Premium OTOP (คณะผู้วิจัย : รศ.สมบัติ ประจัญสานต์) โครงการภูมิปัญญาการมัดหมี่และการก่อรูปของลาย (คณะผู้วิจัย : ผศ.สำคัญ สอรรถทัตและคณะ) โครงการแนวทางการจัดการสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.บุรีรัมย์ (คณะผู้วิจัย: อ.ปิยชนม์ สังข์ศักดิ์และคณะ) โครงการการพัฒนาผ้าทอมือเพื่อยกระดับสินค้าสู่ OTOP Premium ของชุมชนสายยาว ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ (คณะผู้วิจัย: อ.ธัญรัตน์ ยุทธสารเสนีย์) โครงการพัฒนาลายมัดหมี่ที่สมมาตรประเภท "pm" บนกรุปสมมาตร 2 มิติ (คณะผู้วิจัย : ผศ.สำคัญ สอรรถทัต รศ.สมบัติ ประจัญสานต์) โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าไหม เพื่อส่งเสริมชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม บ้านหนองตาไก่ ต.หนองกง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ (คณะผู้วิจัย : ดร.สินินาฏ รามฤทธิ์) โครงการการผสมสีทางสายตาในงานไหมมัดหมี่ (คณะผู้วิจัย : รศ.สมบัติ ประจัญสานต์) โครงการยกระดับ OTOP 10 จ.ที่ยากจนที่สุดประเทศไทย ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ กลุ่มทอผ้าเพื่อการผลิต บ้านสนวนพัฒนา อ.ลำปลายมาศ (คณะผู้วิจัย : ดร.คณางค์ ช่อชู) โครงการการพัฒนานวัตกรรมการขายและบริการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมออนไลน์ตามเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านโคกเมือง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (คณะผู้วิจัย: อ.แสงดาว นพพิทักษ์และคณะ) โครงการการค้นหาและถอดองค์ความรู้ทุนชุมชนเพื่อค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยวตามเส้นทางสายอารยธรรมขอม (พิมาย-นครวัดนครธม) และโครงการค้นหาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวระยะสั้นตามเส้นทางสายอารยธรรมขอม (พิมาย-นครวัดนครธม) (คณะผู้วิจัย: ดร.วิษณุ ปัญญาสงค์ อ.ปิติวรรณ ฝ่ายโคกสูง) โครงการนวัตกรรมจัดการวัตถุดิบแบบครบวงจรของอาหารพื้นถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ (คณะผู้วิจัย: อ.ปิติวรรณ ฝ่ายโคกสูงและคณะ) ในวันที่ 30-31 มี.ค.2562 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิคณะที่ปรึกษา นำโดย นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ อธิบดีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผศ.ดร.อริศร์ เทียนประเสริฐ ประธานกรรมการโครงการ Innovation Hub และสื่อมวลชนทั้ง 10 สำนักทั้งจากสำนักข่าวไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สถานีวิทยุกองทัพบก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 Thai PBS นิตยสารไม่ลองไม่รู้ วารสารวิทยาศาสตร์ สื่อออนไลน์ เพจชีวิตกับวิทยาศาสตร์ และรายการวิทยุ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีฯ และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ



มรภ.บุรีรัมย์ ร่วมอบรมครู ก. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และลงนาม MOU เพิ่มจิตอาสาบริจาคโลหิตในสถานศึกษา จ.บุรีรัมย์

รศ.มาลีนี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการอบรมครู ก. การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อเพิ่มจิตอาสาบริจาคโลหิตในสถานศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าโรบินสันบุรีรัมย์



งานอนามัยและสุขภาพ จัดโครงการตรวจคัดกรอง และส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

งานอนามัยและสุขภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.เสกสิทธิ์ ดวงคำ หัวหน้างานอนามัยและสุขภาพ จัดโครงการตรวจคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองแก่ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่สนใจจำนวนกว่า 100 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายแพทย์อัศววัฒน์ เพ็ญพงภควัต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองกี่ ในการบรรยายสถานการณ์ ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการดูแลสุขภาพตนเอง "เบาหวาน ความดัน ป้องกันได้ ถ้าใส่ใจ" แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากรศ.มาลีนี จุฑาปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้



ครุศาสตร์ จัดปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษา หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.คำจันทร์ ร่มเย็น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา



มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ได้รับเกียรติจาก ดร.พัชนี กุลทานนท์ บรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู และ ผศ.เกษสุดา บุรณพันธ์ บรรยายเรื่อง การขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 568 คน

นักศึกษาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย รับ "รางวัลชนะเลิศ" การประกวดสื่อ



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" การประกวดสื่อการเรียนรู้จากวัสดุท้องถิ่น ภายใต้โครงการปฐมวัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ในวันที่ 9 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดดังนี้ 1.นางสาวภัท

รา ปนตะคุ 2.นางสาวจุฑามาศ ศิริสุข 3.นางสาวสุรัสวดี สมสุข 4.นางสาวพฤษภา ประเสริฐชาติ 5.นางสาวสุดารัตน์ ผลเจริญ 6.นายยุทธภูมิ กรอบรัมย์ 7.นายจตุรงค์ เกิดทวีพันธ์ 8.นายสุรัชย์ บุญหวาน 9.นายต้นติกร อระรัญ ซึ่งมีอาจารย์ผู้ควบคุมคือ อ.วิภารัตน์ อิ่มรัมย์ และ อ.ชนากร เทียมทัน (อาจารย์ในสาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์)

คอมฯธุรกิจ อบรมพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วยไอโอ निकเฟลมเวิร์ค

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อ.นิธิโรจน์ ศุภกิจสุวรรณกุล หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก อ.คราตุมิ จันบัวลา อาจารย์ในสาขาวิชาเป็นวิทยากร ในโครงการบริการวิชาการ "การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วยไอโอ निकเฟลมเวิร์ค" ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมหงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไฮบริดด้วยไอโอ निकเฟลมเวิร์ค ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่สนับสนุนงานสารสนเทศต่าง ๆ ในองค์กรหรือหน่วยงานของตนเองได้



การบัญชี อบรมการเสริมสร้างทักษะและเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับนักบัญชียุคใหม่

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.ฐิติพร วรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอมอร แสงวโรตม์ อ.แก้วมณี อุทธิรัมย์ อ.พิกามาศ บุตรสาลี อ.สายฝน อุไร อ.ทิพย์สุดาทาสีดำ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา เรื่อง “การเสริมสร้างทักษะและเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับนักบัญชียุคใหม่ ปีการศึกษา 2562” ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิราณี จุฑาปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.รองเอก วรณพฤษภ์ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการ เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 หมู่ 1-3 ภาคปกติ จำนวน 125 คน ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปและให้นักศึกษามีความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทำงานในอนาคต



บริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก อ.ต่อศักดิ์ กาฐจนทรัพย์สิน จากกลุ่มวิชาจิตวิทยาแนะแนว คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างเสริมความสัมพันธ์ในหมู่คณะ และให้นักศึกษาได้มีทักษะและความรู้ในกระบวนการทำกิจกรรมที่สัมพันธ์ที่ถูกต้อง



วิทยาศาสตร์สิ่งทอ อบรมการออกแบบและสร้างแบบด้วยโปรแกรม Optitex

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบและสร้างแบบด้วยโปรแกรม Optitex ในวันที่ 12-26 กุมภาพันธ์ 2562 และ วันที่ 1-10 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.สิบศักดิ์ ก้อนคำดี หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ดร.จารุณี ชัยโชติอนันต์ ข้าราชการบำนาญสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้า ด้วยโปรแกรม Optitex ในการสร้างสรรค์การออกแบบผลงานทั้งแบบ 2D/3D ได้ทันที ช่วยให้ผู้ใช้งานทำงานได้รวดเร็ว และตัดสินใจได้ในขณะที่ยังอยู่ในขั้นตอนออกแบบไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสไตส์ รูปทรง สี ประเภทของเนื้อผ้า และการออกแบบโดยไม่ต้องใช้เวลานาน และไม่ต้องผลิตสินค้าตัวอย่างจริงขึ้นมา



วิทยาศาสตร์ จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกระสังพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น การแยกของผสมด้วยวิธีการกรอง การสกัด และการตกผลึก การทดสอบความเป็นกรด-เบส และการหาช่วง pH ของสาร ไฟฟ้าเคมี การหายใจระดับเซลล์ เป็นต้น



การศึกษาปฐมวัย จัดโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาทักษะสมอง

สาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.วราลี โกศัย หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาศึกษาปฐมวัย และอาจารย์ในสาขาวิชา จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาทักษะสมอง (Executive Function :EF) เพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21" ได้รับเกียรติจาก ดร.พัชนี กุลทานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 23 (Complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย และสามารถนำผลงานหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัยมาจัดนิทรรศการได้ มีครูปฐมวัยจากโรงเรียนในเครือข่ายเข้าร่วมโครงการจำนวน 31 คน



วิทยาศาสตร์ แน่นแน่นและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.ทิพย์วัลย์ แสนคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ดร.กุลธิดา ธรรมรัตน์ ดร.ธีรรัตน์ จีระมะกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ ดร.ภัทรนันท์ ทวดอาจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี จัดกิจกรรมแน่นแน่นและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยมี นายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก พร้อมนักเรียนให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรทั้ง 12 สาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์พร้อมนำเสนอหลักสูตร แนวทางการศึกษา สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง พร้อมมีกิจกรรมให้

นักเรียนได้ตอบคำถามและเล่นเกมเพื่อชิงรางวัลรับของที่ระลึกจากคณะวิทยาศาสตร์

มรภ.บุรีรัมย์ ประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนกีฬา ลีลาศ การแข่งขันกีฬา "พนมรุ้งเกมส์"

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนกีฬา ลีลาศ การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 "พนมรุ้งเกมส์" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิราณี จุฑาปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมเพื่อประชุมตกลงทำความเข้าใจ เตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 41 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และยุติธรรม เพื่อให้การแข่งขันกีฬาลีลาศได้มาตรฐานตามกติกาสากล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ห้องประชุมดาวเรือง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



วิทยาศาสตร์ แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดขึ้นโดยสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.สุภาพร ชื่นชูจิตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดี โดยผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่

รางวัลชนะเลิศ คือ นางสาวกมลชนก โลกนิยม จากโรงเรียนสุรวิทยาคาร

ได้คะแนน 83 คะแนน ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 4,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ นางสาวชญัญญา นุชวันิจ จากโรงเรียนกระสังพิทยาคม

ได้คะแนน 81 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ นายศิลากานต์ ขุนนอก จาก โรงเรียนนางรอง

ได้คะแนน 80 คะแนน ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท

รางวัลชมเชย ผู้ที่มีคะแนนสอบมากกว่าหรือเท่ากับ 70 คะแนนขึ้นไป

ได้รับเกียรติบัตร



มร.บุรีรัมย์ จัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม “งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562” (Regional Research Expo 2019) ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมวิชชาอภิศาสตร์และอาคารเนกคุณาคารโดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การสร้างสรรคงานวิจัยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อความมั่นคงของประเทศ” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีนักวิจัย บุคลากรจากสถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ เข้างานเป็นจำนวนมากกว่า 5,000 คน

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเวทีแสดงผลงานวิจัยกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในระดับภูมิภาค สามารถขยายผลสำเร็จจากการจัดเวทีระดับภูมิภาคไปสู่มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยและนักวิชาการในระดับภูมิภาค นำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพมาเผยแพร่สู่สาธารณะ ตลอดจนเร่งให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ที่กว้างและเป็นรูปธรรม

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแสดงผลงานและจัดนิทรรศการผลงานวิจัยของแต่ละสถาบัน ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน นิทรรศการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย แห่งชาติ(คอบช.) งานวิจัยของแต่ละสถาบันกว่า 100 ผลงาน รวมจำนวน 35 บูธ และพื้นที่ให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินการลงทุน (ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย) การบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” โดย นายวิเชียร ไซยบึง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตสยามมาศพัฒนา “เวทีเสวนา “การบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสมสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย ดร.แมน บูโรทกานต์ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ(ประเทศไทย) นางสนธิ ทิพย์นางรอง ปราชญ์ชาวบ้านด้านการบริหารจัดการน้ำ และพ่อค้าเคื่อง ภาชี ประธานเครือข่ายปราชญ์จังหวัดบุรีรัมย์ การประชุมเสวนาการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 15 หัวข้อ และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาเมืองรองรับเมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬา” โดย นายคำรงค์ชัย เนรมิตคภพงค์ ผู้อำนวยการจังหวัดบุรีรัมย์



มรภ.บุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50 "พนมรุ้งเกมส์"

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลีนี จุโฑปะมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50 "พนมรุ้งเกมส์" ภายใต้ปรัชญาการแข่งขัน "กีฬา สามัคคี มิตรไมตรีเหนือชัยชนะ" โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ วุฒิกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 มีคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 11 แห่ง เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนกว่า 3,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การให้ความร่วมมือ ความสามัคคี ปกป้อง ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างมิตรภาพไมตรี ในกลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยกิจกรรมทั้ง 2 วัน เป็นการร่วมกันแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมด 17 ชนิด ประกอบด้วย กอล์ฟ บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล แอ่นดบอล แบดมินตัน ดอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส เซปักคอกีฬา เปตอง หมากกระดาน ีลาศ แอโรบิกแดนซ์ กีฬาเฮล การประกวดร้องเพลงประกอบจินตลีลา การประกวดชบวนพาเหรดและกองเชียร์ และมีการจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเจ้าภาพกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งต่อไป คือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในชื่อการแข่งขัน "บ้านเชียงเกมส์"



ปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้

- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
- 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
- 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
- 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
- 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

คณิธีรประจํามหาวิทยาลัย
 สุวิโซ ชน สุโต โทติ
 ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมูชน

ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
 มีวิสัยทัศน์ ชี้อัตย์สุจริต
 จิตอาสา พัฒนาสังคม

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
 ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา